



จดหมายข่าว



ฉบับที่ 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 23



เปิดฉากขึ้นอย่างอลังการ



(เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565) กับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน และชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ขอต้อนรับ ท่านประธาน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่อ “สุพรรณบุรีเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ จำนวน 13 โรงเรียน ให้ความร่วมมือส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ อันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการต้อนรับในการมาเยือนในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดชุดการแสดง อันแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ และได้เตรียมเส้นทางท่องเที่ยวที่ สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ตลาดสามชุก อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติพุเตย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดไร่ขิง วัดม่วงบ้านอนุรักษ์ควายไทย บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สำหรับในวันที่ไม่มีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความประทับใจ และความสุข ในการมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ทำให้เกิดความพร้อมในทุกด้าน จึงขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี





นายปรีวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” ในวันที่ การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 23 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 1.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลิตนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับนานาชาติ ต่อไป 2.เพื่อพัฒนามาตรฐาน



การจัดการแข่งขันกีฬา และการเป็นผู้นำวิชาชีพด้านกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสามัคคี ระหว่างนักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4. เพื่อส่งเสริม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกาตามมาตรฐานสากล การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565

โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ซึ่งมีโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกว่า 4,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ วิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตชลบุรี เป็นสถานที่จัดการแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา ทุกแห่ง บริษัทห้างร้านในจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาทุกคน



นาย วรารุช ศิลปอาชา ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า ในวันนี้ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 สุพรรณบุรีเกมส์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอเรียนว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างยิ่ง การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ก็ได้เป็นจุดกำเนิด จุดเริ่มต้นของนักกีฬาทีมชาติไทย การที่จะเป็นนักกีฬาได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย การที่จะมีวินัยทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนาม ต้องมีความเพียร มีความมานะ อุตสาหะ ในการที่จะแข่งขัน การฝึกซ้อม การที่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อทีมงาน อีกทั้งผู้ฝึกสอนก็เป็นสิ่งสำคัญ ผมขอฝากย้ำไปยังผู้ฝึกสอนทุกคนว่าการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังคำว่าวินัย คำว่าหมั่นเพียร คำว่าซื่อสัตย์ ให้อยู่กับเยาวชนทุกคน ในการที่จะเป็นนักกีฬาและเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี เป็นทรัพยากรที่สำคัญ

